



ฉบับที่ ๕๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษา



เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ โดยมี ดร.ดวง อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยได้มีการพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหนังสือของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ที่มอบให้คณะกรรมการการศึกษาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ซึ่งคณะกรรมการได้มีการเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาทบทวนนโยบายการยุบหรือคว่ำรวมนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะนโยบายดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหามากมายในทางปฏิบัติ อาทิ ครูขอย้ายไปอยู่โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากและไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกยุบหรือคว่ำรวม โรงเรียนที่จะต้องรับนักเรียนจากโรงเรียนที่จะถูกยุบมีนักเรียนในสังกัดเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว หรือโรงเรียนถูกตัดอัตรากำลังและไม่มีครูสอนทำให้เด็กต้องเรียนออนไลน์แทน ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะก่อให้เกิดการล่มสลายของชุมชนหลาย ๆ แห่งต่อไปได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคคลดังกล่าวมีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีมติให้นำส่งเรื่องดังกล่าวไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



นอกจากนั้น คณะกรรมการยังได้มีการพิจารณาหนังสือร้องเรียนจากบุคคลในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ จำนวน ๓ เรื่อง ซึ่งแต่ละกรณีล้วนมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา ดังนั้น คณะกรรมการจึงต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและรอบด้าน ซึ่งจะได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีเข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูลกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป



ลำดับสุดท้าย คณะกรรมการยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นและความต้องการในการปฏิรูปการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ โดยเบื้องต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงพื้นที่เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ณ จังหวัดสกลนคร ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔

